

Số: 0278 /LĐTM-PC
V/v mời Hội thảo về Luật Đất đai
2024 và các đạo luật liên quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Luật Đất đai (sửa đổi) là văn bản luật có tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Để thông tin kịp thời tới các doanh nghiệp về những nội dung mới và một số chế định lớn được doanh nghiệp rất quan tâm, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức hội thảo **Luật Đất đai 2024: Những nội dung quan trọng doanh nghiệp cần biết**.

Thời gian: 08.00-12.30, ngày thứ Năm, 21/3/2024 (đăng ký từ 07.30)

Địa điểm: Hội trường 201, tầng 2 toà 7 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong (cổng 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội)

Với sự góp mặt lần đầu tiên của các diễn giả uy tín có vai trò quan trọng trong quá trình soạn thảo, thẩm tra Luật Đất đai (sửa đổi) từ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, cùng những nội dung quan trọng về các sửa đổi lớn của Luật Đất đai, nhiều chủ đề nóng tác động tới doanh nghiệp như tài chính đất đai, giải phóng mặt bằng và các đạo luật liên quan chặt chẽ như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng...

Hội thảo chắc chắn sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu biết và vận dụng hiệu quả quy định mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Hội thảo cũng là cơ hội đặc biệt để các đại biểu thảo luận, hỏi đáp trực tiếp với các diễn giả, là cơ hội kết nối, giao lưu với các lãnh đạo doanh nghiệp trong các ngành, nghề liên quan.

Mỗi đại biểu sẽ nhận được một cuốn sách về Luật Đất đai 2024 và tài liệu Hội thảo. Số lượng đại biểu được giới hạn để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các doanh nghiệp. Xin vui lòng đăng ký sớm tại link <https://bit.ly/htluatdatdai2024> hoặc theo mã QR bên dưới. Chương trình và các thông tin chi tiết được gửi kèm thư mời này.

VCCI trân trọng cảm ơn và kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường trực (để biết);
- Lưu VT, PC, BIZIC.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Quang Phòng

Vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được hỗ trợ đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết:

Ban Pháp chế-VCCI (Chi Trang: 024.6683.6545)

Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế-VCCI (Anh Tùng: 0988965475/ 024.3574.3084)

Email: ttchinh sach@vcci.com.vn